
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ 
สมัยสามัญ  ประจำปี 2562  สมัยที่  1  คร้ังที่ 1 

เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์   2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ 

*********************** 
 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์ ประธานสภา อบต.ชำแระ สมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์  
2 นายวิชัย เอ่ียมเจริญ รองประธานสภา อบต.ชำแระ วิชัย   เอี่ยมเจริญ  
3 นายประเสริฐ มีเขียว สมาชิก  อบต. ม.1 ประเสริฐ   มีเขียว  
4 นายสุชาติ ภูมิอินทร์ สมาชิก  อบต. ม.1 สุชาติ  ภูมิอินทร์  
5 นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ สมาชิก  อบต. ม.2 - ขาดประชุม 
6 นายหยัด ตุ้มแก้ว สมาชิก  อบต. ม.3 - ขาดประชุม 
7 นายเต๋า อ่ิมแย้ม สมาชิก  อบต. ม.4 เต๋า  อ่ิมแย้ม  

8 นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม สมาชิก  อบต. ม. 4 สมมาตย์  โซ่กลิ่ม  
9 นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. ม.5 พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์  

10 นายมาโนช สงกรานต์ สมาชิก  อบต. ม.5 มาโนช   สงกรานต์  
11 นางบุญชู ตุ้มแช่ม สมาชิก  อบต. ม.6 บุญชู  ตุ้มแช่ม  
12 นายมนัส วังกะ สมาชิก  อบต. ม.6 มนัส  วังกะ  

13 นายจอม   นุชทองแดง สมาชิก  อบต. ม.7 - ขาดประชุม 
14 นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม สมาชิก  อบต. ม.7 สมบูรณ์  เพ็ชรเนียม  

 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.อ.หญิงจำรัส ทองสุริเดช เลขานุการสภา   อบต.ชำแระ/ปลดั 

อบต.ปฏิบัติหนา้ที่นายก  อบต.ชำแระ 
จำรัส  ทองสุริเดช  

2 นายณรงค์ พฤกษา ผู้อำนวยการกองช่าง ณรงค์  พฤกษา  
3 นางณัฐธิดา ฤทธิ์เดช หน.สำนักปลัดฯ ณัฐธิดา  ฤทธิ์เดช  
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 
 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม   ส.อ.หญิงจำรัส  ทองสุริเดช   เลขานุการ
สภา  อบต.ชำแระ   ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าประชุม  เมื่อครบ
องค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงเชิญ  นายสมศักดิ ์  ยศบรรดาศักดิ์    
ประธานสภา อบต.ชำแระ   จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  ไหว้พระสวดมนต์ 
กล่าวคำปฏิญาณตนเพื ่อเสริมสร้างความรู ้ร ักสามัคคีของคนในชาติ  และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

ประธานฯ   มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3  เรื่อง  ดังนี้ 
(นายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์)  1. มีข้าราชการโอนมาสังกัด  อบต.ชำแระ  เมื่อวันที่  1  ก.พ.62  

จำนวน  2  ท่าน  ได้แก่  ท่านแรก  นายณรงค์  พฤกษา  ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 
ขอเชิญแนะนำตัว 
 

นายณรงค์  พฤกษา  สวัสดีครับ  ผม  นายณรงค์  พฤกษา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  ย้ายมา
จาก  
(ผอ.กองช่าง)   อบต.ธรรมเสน  มาร่วมทำงาน กับ อบต.ชำแระ  มีอะไรก็แนะนำได้  และต้อง 

ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุกท่าน  เวลาลงสำรวจพื้นที่  ขอให้ช่วยพาไป
สำรวจด้วย  ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 

 
ประธานฯ    ท่านที่สอง  นางณัฐธิดา  ฤทธิ์เดช  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ  

ขอเชิญแนะนำตัว 
 
นางณัฐธิดา  ฤทธิ์เดช  สวัสดีค่ะ  ดิฉัน  นางณัฐธิดา  ฤทธิ์เดช  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดฯ  ย้ายมา
(หน.สำนักปลัดฯ)  จาก อบต.พิกุลทอง จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ที่ อบต.ชำแระ ให้มากที่สุด
ค่ะ 
 
ประธานฯ   ยินดีต้อนรับทั้ง  2  ท่าน 

เรื่องต่อไป  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา  แจ้งกำหนดการส่ง
น้ำฤดูแล้งและฤดูฝน  ประจำปี 2562 ผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่  1  ขวา  และ              
2  ขวา  ดังนี้ 

1. ฤดูแล้ง  (นาปรัง)   
    เริ่มส่งน้ำเข้าปากคลอง  วันที่    4  ก.พ. 62 
    หยุดส่งน้ำเข้าปากคลอง วันที่    9  มิ.ย. 62 
2. ฤดูฝน  (นาปี) 
    เริ่มส่งน้ำเข้าปากคลอง  วันที่  15  ก.ค. 62 
    หยุดส่งน้ำเข้าปากคลอง วันที่    1  ธ.ค. 62 
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ซึ่งก่อนถึงเวลาการส่งน้ำฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2562  ขอให้เกษตรกรทำความ
สะอาดคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ  ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก  สำหรับที่นา ขอให้เกษตรกร
ตรวจสอบคันนาให้สามารถเก็บน้ำให้ขังอยู่ในแปลงนาได้ ไม่รั่วซึม  และขอความ
ร่วมมือผู้ใช้น้ำชลประทาน  ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและแบ่งปันให้ได้รับน้ำกันอย่าง
ทั่วถึง 
 

 เรื่องท่ี  3  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี  ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษ ี2561 ผ่าน
อินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี  โดยผู้เสีย
ภาษีสามารถ         ยื่นแบบฯ  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เว็ปไซต์ของกรมสรรพากร  
www.rd.go.th  ตั้งแตว่ันที่  1  ม.ค. ถึงวันที่  31  มี.ค.62 
 

ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการให้ อบต. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้
ขอให้ติดต่อที่  กองคลัง  สำหรับเรื่องการส่งน้ำและเรื่องการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบล
ชำแระทราบด้วย 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานฯ   ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ  สมัยสามัญ  
ประจำปี  2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61  ณ  ห้องประชุมสภา
อบต.ชำแระ  

- ขอให้สมาชิกทุกท่าน  ตรวจดูสำเนารายงานการประชุมที่ได้รับไป
พร้อมหนังสือเรียกประชุมแล้ว 

- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมในสาระสำคัญ
ของรายงานการประชุมขอเชิญ 

- ถ้าไม่มี  ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  11  เสียง (ขาดประชุม 3 คน) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อการพิจารณา 
 

ประธานฯ   การประชุมสภาฯ ครั้งนี ้ มีเรื่องเพ่ือการพิจารณา  2  เรื่อง  ได้แก่  
1. การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี 2562  และสมัย

สามัญประจำปี  2563 สมัยที่ 1  
2. ขอความเห็นชอบการทำความตกลงร่วมมือการจัดทำบริการ

สาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขต จ.ราชบุรีตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  จ.ราชบุร ี
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เริ่มจากเรื่องแรก  การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และ 
สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ อบต.ชำแระ  ทุกท่าน 
(ส.อ.หญิงจำรัส  ทองสุริเดช)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ  มี 2 ฉบับ 

ฉบับแรก คือ พรบ. สภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ. ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญ  2  สมัย  หรือหลายสมัย  แล้วแต่ สภา อบต. จะกำหนด  แต่ต้อง
ไม่เกิน  4  สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี  ให้สภา อบต. กำหนด  และ                  
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน 

ฉบับที่ 2  ระเบียบ  มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ. ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 11 (3)   ให้สภา อบต. 
กำหนดว่า  ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้น             
จะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่มประชุม          
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีกำหนดกี่วัน  และข้อ 21 
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของ ปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป              
ให้ประธานสภาฯ  นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  

 

ประธานฯ   การประชุมสภาฯ สมัยนี้  เป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2562 
สมัยแรก  ดังนั้น  จึงขอปรึกษากับท่ีประชุมสภาฯ ว่า  ในปี 2562  จะกำหนด         
ให้มีสมัยประชุมสามัญก่ีสมัย 

 

นายเต๋า   อิ่มแย้ม  ขอเสนอกำหนดให้มีอีก 3 สมัย  รวมสมัยนี้ด้วยเป็น 4 สมัย  ได้แก่  สมัยที่ 2 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   เดือน พ.ค., สมัยที่ 3  เดือน ส.ค.,  และสมัยที่ 4 เดือน พ.ย. 
 

ประธานฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ผู้รับรอง  1. นายวิชัย      เอี่ยมเจริญ (ส.อบต. หมู่ที่ 2) 

2. นายมาโนช   สงกรานต์  (ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

- ถ้าไม่มี   ขอมติที่ประชุมมติ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์11 เสียง  (ขาดประชุม 3 คน) 
 

ประธานฯ   แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  และมีกำหนดกี่วัน 
 

นายวิชัย   เอี่ยมเจริญ  เริ่มวันที่ 1  ของแต่ละสมัย   และมีกำหนด 15 วัน 
(ส.อบต. หมู่ที่ 2)  
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ประธานฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
ผู้รับรอง   1. นายประเสริฐ    มีเขียว  (ส.อบต. หมู่ที่ 1) 

2. นางพิมพ์ชนก    โกมลมุสิทธิ์  (ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
 

ประธานฯ   ขอให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2563  และมีกำหนดกีว่ัน 
 

นายประเสริฐ  มีเขียว  เริ่มวันที่ 1 ก.พ. 63  มีกำหนด 15 วัน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 
 

ประธานฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ผู้รับรอง  1. นายสุชาติ      ภูมินทร์  (ส.อบต. หมู่ที่ 1) 

2. นายสมมาตย์   โซ่กลิ่ม  (ส.อบต. หมู่ที่ 4)  
 

ประธานฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
- ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง  (ขาดประชุม 3 คน)  
 

ประธานฯ เรื่องเพ่ือการพิจารณา  เรื่องที่ 2  ขอความเห็นชอบการทำความตกลงร่วมมือ            
การจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจรจังหวัดราชบุรี  ขอเชิญ  ปลัด อบต.ฯ  ชี้แจง 

 

ปลัด อบต.ฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ อบต.ชำแระ  ทุกท่าน 
(ส.อ.หญิงจำรัส  ทองสุริเดช)  ตามท่ี อบจ.ราชบุรี  ได้เชิญผู้บริหาร  อปท. ในเขต จ.ราชบุรี เข้าร่วม

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำบริการสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของ อปท. ในเขต จ.ราชบุรี  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร จ.ราชบุรี  และขอความร่วมมือให้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ือ
จัดการบริการสาธารณะฯ  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมมือกันใน
รูปแบบความร่วมมือระหว่าง อปท. ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่          
จ.ราชบุรี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนโดยมีผู้บริหาร  อปท.        
ในเขต จ.ราชบุรี  เข้าร่วมลงนามแล้ว 77 แห่ง  ซ่ึง 1  ใน  77 แห่ง  ก็คือ                
อบต.ชำแระ 

 

เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.           
เรื่อง  การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ อปท. ลงวันที่        
22 พ.ค. 58 กำหนดให้เมื่อ  อปท. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันและจัดทำบันทึก
ข้อตกลงแล้ว  ให้นำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
แล้วรายงานและจัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กำกับดูแล  อปท.  ทราบด้วย
ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
อปท.ในเขต จ.ราชบุรี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
กำหนด  อบต.ชำแระ  จึงขอนำบันทึกข้อตกลงเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ในเขต จ.ราชบุรี  ที่จัดทำข้ึน  ณ  
สำนักงาน        อบจ.ราชบุรี เมื่อวันที่  21 ธ.ค. 61 เสนอ สภาฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ  เทา่ใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ขอเชิญ 
 

(นายประเสริฐ  มีเขียว) ถ้าเราทำบันทึกข้อตกลงกับ  อบจ. แล้ว  อบจ. จะมีรถมาเก็บขยะในพ้ืนที่               
ต.ชำแระ  ใช่หรือไม ่ 

 

ปลัด อบต.ฯ ไม่ใช่  เพียงแต่เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร  จ.ราชบุรี  ถ้าเรามีการดำเนินการจัดเก็บขยะเมื่อไหร่  เราก็จะมีที ่            
ทิ้งขยะแบบครบวงจรซึ่งรวมถึงขยะอันตราย  เพ่ือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี             
ถูกหลักวิชาการและเป็นระบบ 

 

นายสมมาตย์  โซ่กลิ่ม สภาฯ  เคยให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ใช่หรือไม่ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)  
 

ปลัด อบต.ฯ ใช่ค่ะ  เมื่อประมาณปี 59  สภาฯ  เคยให้ความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง
เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จ.ราชบุรี  ไปแล้ว  แต่การ
ดำเนินการในครั้งนั้นไม่ถูกต้องตามข้ันตอน  เนื่องจาก อบจ. ยังไม่ได้ขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนทำข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. จึงต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ 

 

นายประเสริฐ  มีเขียว อบต. จะเก็บขยะเมื่อไหร่ 
 

ปลัด อบต. ขณะนี้ อบต. กำลังดำเนินโครงการคัดแยกขยะ  เพ่ือลดปริมาณขยะจากต้นทาง           
ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จประชาชนให้ความร่วมมือ  จะมีขยะท่ีเหลือทิ้งจาก
ครัวเรือนน้อยมาก  ไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณไปซื้อรถขยะ ถังขยะ สามารถ 
นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ได้อีกมาก 

 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี  ผมขอมตินะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทำบันทึก

ข้อตกลงยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง  (ขาดประชุม 3 คน) 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อราชการแจ้งในที่ประชุม  หรือจะขอ 
    ปรึกษาหารือเรื่องใด  ในที่ประชุม  ขอเชิญครับ 
 
นายประเสริฐ  มีเขียว  เมื่อไหร่จะอนุญาตให้เผาขยะได้ 
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ปลัด อบต.ฯ ตอนนี้ยังห้ามอยู่  เพราะ จ.ราชบุรี  ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก             

(Pm 2.5)  ตามข้อมูลรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยจาก
กรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  จ.ราชบุรี              
จึงให้ทุกท้องถิ่นประกาศ  เรื่อง  ห้ามทำการเผาไร่ นา ขยะ โดยเด็ดขาด ในเขต
พ้ืนที่ตำบล  ซ่ึง  อบต.ชำแระ  ก็ได้ออกประกาศ  เรื่อง ห้ามการเผาไร่ นา ขยะ                   
โดยเด็ดขาด ในพ้ืนที ่ต.ชำแระ  สาระสำคัญของประกาศก็เพ่ือให้คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศของ  ต.ชำแระ  อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน  จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนลดการเผาทุกชนิด  
อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า 
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 25,000.- บาท 
หรือ             ทั้งจำทั้งปรับ  ฝากท่านสมาชิกสภาฯ  แจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ี
ทราบด้วย 

 

นางพิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ หินคลุกลงเมื่อไร 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)   
 

ปลัด อบต.ฯ ตอนนี้มีช่างแล้ว  ก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุด 
 

นางพิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ ขอให้ซ่อมถนนคันคลอง  5  ฝั่งซ้าย  ช่วงปลาย  ถนนเอียงรถวิ่งไม่ได้ 
 

นายเต๋า   อิ่มแย้ม ขอกระดานดำประจำหน่วยเลือกตั้ง 
 

ปลัด อบตฯ ตอนนี้ อบต. กำลังดำเนินการจัดทำป้ายติดประกาศ  เพ่ือให้ยืมไปใช้ที่หน่วย
เลือกตั้งได้  เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ขอให้นำกลับมาส่งคืน 

 

นายมาโนช  สงกรานต์ ขอรถเกรดมาเกรดถนนทั้งตำบล 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  
 

ปลัด อบต.ฯ จะทำหนังสือขอ อบจ.ให้มาดำเนินการให้ 
 

ประธานฯ สมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืน  มีเรื่องอะไรจะสอบถามในท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
- ถ้าไม่มี  เชิญผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ปลัด อบต.ฯ   งานธุรการ ฝากถามท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกหมู่บ้าน  ว่าหมู่ไหนมีสุนัขจรจัดบ้าง  
- หมู่  3    มีประมาณ 10 ตัว  อยู่บริเวณข้างถนนสายหนองสองห้อง-

หนองน้ำใส 
- หมู่ที่ 4   มีหน้าฟาร์มหมตูาโอ่ง ประมาณ 40 ตัว 
- หมู่ที่ 6   มีหน้าโรงสี  ประมาณ 10 ตัว 

 

สรุปว่ามีสุนัขจรจัดประมาณ 60 ตัว 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ปลัด อบต.ฯ   มีเรื่องแจ้งให้ทราบและฝากประชาสัมพันธ์  ดังต่อไปนี้  
1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 ให้ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  วางตัวเป็น
กลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด  ไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมือง  หรือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าในทางใดๆ  เนื่องจากเป็นความผิด
และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา 149 แห่ง 
พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส. พ.ศ. 2561  

2. กระทรวงมหาดไทย  แจ้งว่า  เพ่ือให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  สุจริตและเที่ยงธรรม  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ. 2560 จึงขอให้  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  
พนักงาน  ลูกจ้าง  กำนัน  ผู้ใหญ่  และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย       
ทุกประเภท  วางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หาก
พบว่าผู้ใดกระทำความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

3. สถานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  เปิดรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่ 2/2562  
จำนวน          8  สาขาช่าง  ได้แก่  

3.1 ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม  
3.2 ช่างก่ออิฐฉาบปูน  
3.3 ช่างซ่อมเครื่องยนต์  
3.4 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  
3.5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  
3.6 ช่างเดินสายไฟในอาคาร  
3.7 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก  
3.8 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 

ติดต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  หรือ
ทางเว็บไซต ์ www.dsd.go.th /Ratchaburi  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 62  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานฯ   ท่านใดมีเรื่องอะไรจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
- ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุม 

 
 
เลิกประชุม    เวลา  12.10  น. 
 

 

 



 

-9- 

 

 

     (ลงชื่อ)   ส.อ.หญิง  จำรัส     ทองสุริเดช   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (จำรัส     ทองสุริเดช) 
               ตำแหน่ง   เลขานุการสภา  อบต.ชำแระ 
 
 

      (ลงชื่อ)    สมศกัดิ์   ยศบรรดาศักดิ์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายสมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์) 
            ตำแหน่ง  ประธานสภา  อบต.ชำแระ 
 
 
 

ตรวจแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)     พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ 
         (นางพิมพ์ชนก    โกมลมุสิทธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)        เต๋า    อิ่มแย้ม 
             (นายเต๋า    อ่ิมแย้ม) 
 
 

(ลงชื่อ)     สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม 
           (นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม) 
 
 

(ลงชื่อ)     สมมาตย์  โซ่กลิ่ม 
          (นายสมมาตย์   โซ่กลิ่ม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


